

สรุปผลโครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยโรงพยาบาลจักราช

โครงการ	สรุปกิจกรรม(ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ประมาณ)	ผลสำเร็จของงาน	ปัญหา/อุปสรรค
<p>สรุปผลโครงการ ซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัย โรงพยาบาลจักราช</p>	<p>ซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 5 เมษายน 2566 หน่วยที่เข้าร่วม 1.โรงพยาบาลจักราช 2.สถานีตำรวจอำเภอจักราช 3.กู้ภัยชุด 31 4.เทศบาลตำบลจักราช 5.อบต.ทุกอบต.</p> <p>กิจกรรมหลักในการดำเนินงาน วิธีดำเนินการแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 1.ประชุมคณะกรรมการป้องกัน อุบัติเหตุและสาธารณสุขระดับ อำเภอ 2.ซ่อมแผนอุบัติเหตุ และซ่อมแผน แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่</p>	<p>ผลการดำเนินงาน 1.เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทุกระดับทุกหน่วยงาน ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ 2.ทีมอาสาสมัครมีความสามัคคี ทำงานร่วมกัน 3.มีการทำงานเป็นทีมและการ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก 4.มีความพร้อมในด้านการบริหาร จัดการและให้บริการและทราบ ปัญหาในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หมู่เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาปรับปรุง ต่อไป ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค -การปฏิบัติหน้าที่ Loading,Parking ยังไม่สมบูรณ์ -การ transfer ผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุมายังโรงพยาบาลไม่เหมาะสม คนใช้สีแดง case ที่ 3 รอเวลานานไป เพราะจุดเกิดเหตุเหลือพยาบาล ที่เป็น commanderคนเดียวและยังมีผู้บาดเจ็บสี่เหลืองและเขียว เหลืออยู่ จึงควรรายผู้บาดเจ็บมาก่อนสี่เหลือง ตำรวจ -ทำหน้าที่ได้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่</p> <p>จุดคัดกรองในโรงพยาบาล 1. ความกระฉับกระเฉงในการช่วยเหลือ 2. ช่วงที่มีจำนวนผู้จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงพอ 3. การคัดกรองผู้บาดเจ็บไม่ครอบคลุมทุก case</p> <p>พื้นที่สีแดง 1. มีการจัดสถานที่ clear เตียงให้เป็นพื้นที่ว่างเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บได้ เป็นอย่างดี 2. เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย พยาบาลมีทักษะในการใช้ เครื่องมือ</p>

<p>เกี่ยวข้อง</p> <p>3. วัฒนธรรมองค์กรและประชาสัมพันธ์</p> <p>การป้องกันและลดอุบัติเหตุ สาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>92</p> <p>บรรยายภาคของการซ่อมแผน และประชุมสรุปผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยดี สามารถติดกันได้ เพราะเราต้องการพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น จึงเป็นการติดกันแบบกัลยาณมิตร และเพื่อนำเอาข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติจริงหากมีเหตุการณ์ รวมทั้งปรับปรุงการซ่อมแผนในครั้งต่อไป</p>	<p>3. จำนวนบุคลากรเพียงพอ ,การแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p> <p>4.ระบบประสานงานมีพยาบาล ศูนย์ส่งต่อ อยู่ สามารถประสานงานรพ.ในเครือข่ายได้</p> <p>5.การบันทึกรายละเอียด บันทึกไม่ครบคลุม บันทึกไม่ละเอียด</p> <p>6.ควรมีการประเมิน V/S , GCS ซ้ำ</p> <p>7.กรณีเจ้าหน้าที่มีเพียงพอและไม่มีผู้บาดเจ็บสีแดงแล้ว หากจุดอื่น ๆ ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่ควรแบ่งเจ้าหน้าที่ไป</p> <p>พื้นที่สี่เหลี่ยม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จำนวนบุคลากรเพียงพอ 2. สถานที่มีความเหมาะสม อุปกรณ์พร้อม 3.การซักประวัติยังไม่เป็นระบบ ดูฉุนวาย 4. ผู้บาดเจ็บอยู่ร่วมกันไม่มีการแยกเป็นกลุ่ม (ตรวจแล้ว , รอ film เป็นต้น) 5.การบันทึกรายละเอียดผู้ป่วยบันทึกได้ดี มีการประสานงานดี 6.การประสานงานขอความช่วยเหลือจากจุดอื่นเมื่อมีผู้บาดเจ็บมามาก ควบคุมช่วยเหลือจากจุดที่ยังไม่มีผู้บาดเจ็บมา , จุดที่เสร็จสิ้นการรักษา , จุดที่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย <p>พื้นที่สี่เหลี่ยม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร แบ่งหน้าที่กันชัดเจน 2. สถานที่เหมาะสม อุปกรณ์เพียงพอ
---	--	---

			<p>3. ระบบการสั่งการและการประสานงานเป็นระบบ</p> <p>4. การบันทึกข้อมูลละเอียด ครบถ้วน</p> <p>จะเห็นว่า ทุกภาคส่วนและบุคลากร ได้ผลงานและความตื่นตัวใน การรองรับอุบัติเหตุเหตุหมุ่ได้ดี</p>
--	--	--	--